

THÔNG BÁO

V/v tải, điều chỉnh và xoá bộ câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy tính

Thông qua công tác tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính của Phòng KĐCLĐT, thời gian qua đã phát hiện một số tồn tại như: Khung đề thi bị mất do công tác quản lý bảo mật chưa tốt; các đơn vị tạo khung đề thi chưa chính xác, chưa thống nhất, một môn học, cùng một chương trình đào tạo có nhiều ngân hàng đề thi đã gây khó khăn cho công tác tổ chức thi.

Nay Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm khắc thực hiện theo Quyết định số 320/QĐ-CĐĐS ngày 22 tháng 04 năm 2019 về việc Ban hành Quy định xây dựng bộ câu hỏi, đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính và một số lưu ý sau:

1- Trường khoa chịu trách nhiệm phê duyệt bộ câu hỏi trước khi tải lên phần mềm (trên nguyên tắc một chương trình đào tạo chỉ có một ngân hàng câu hỏi), khi có chỉnh sửa, cập nhật khung đề mới thì phải xóa khung đề cũ và thông báo cho các phòng ĐT, phòng KĐCLĐT gửi kèm bộ câu hỏi đã chỉnh lý cho phòng KĐCLĐT để giám sát thực hiện, quản lý bảo mật người sử dụng đã được phân quyền.

3- Việc đặt tên khung đề thi thực hiện theo đúng Quy chế Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trong đào tạo hệ chính quy đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Tên khung đề thi gồm môn thi, nghề, trình độ đào tạo (VD: Pháp luật về đường sắt – Lái tàu – Trung cấp. Có thể viết tắt: PLĐS-LT-TC). Không đặt tên khung đề thi theo lớp, khoá học (VD: Động cơ Diezen K52LT4) trừ trường hợp đặc biệt khi được Hiệu trưởng cho phép.

4- Trước mỗi đợt thi, trường khoa liên quan và người phụ trách tổ chức thi phải kiểm tra đảm bảo chắc chắn bộ câu hỏi thi, khung đề thi, các mã đề thi đã có đủ trên phần mềm.

5- Khi tổ chức thi, phải có giảng viên chuyên môn lên coi thi và chịu trách nhiệm nhập mã đề thi cho lớp, giảng viên Trung tâm NC&CG KHCN có trách nhiệm giám sát, quản lý phòng máy và xử lý khi có sự cố.

6- Trường hợp có thiếu sót, vướng mắc các đơn vị liên quan phối hợp giải quyết kịp thời.

Nhận được thông báo này, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Phó Hiệu trưởng ĐT;
- Các phòng ĐT, KĐCLĐT, các khoa, trung tâm NC&CGKHCN và các phân hiệu;
- Lưu VT, KĐCLĐT.



Phạm Văn Chánh